

EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ปี 2559 เดินหน้าสร้างทีมไทยแลนด์ช่วย SMEs และเอกชนไทยบุก New Frontiers

นาย พิเศษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงผลการดำเนินงานของ EXIM BANK ในครึ่งปีแรกของปี 2559 ว่า EXIM BANK มียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 จำนวน 73,316 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3,205 ล้านบาท ทำให้เกิดปริมาณธุรกิจ (Business Turnover) 56,659 ล้านบาท จากจำนวนนี้ เป็นเงินให้สินเชื่อคงค้างแก่ SMEs จำนวน 30,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,415 ล้านบาทหรือร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้เกิดปริมาณธุรกิจของ SMEs เท่ากับ 39,098 ล้านบาท ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ EXIM BANK มีรายได้สุทธิลดลง แต่สามารถช่วยให้ SMEs แข่งขันได้มากขึ้นทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยในปีนี้ EXIM BANK ได้ออกโปรโมชั่นพิเศษให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ทำให้ธนาคารมีกำไรสุทธิ 613 ล้านบาท ลดลง 166 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

จากแผนนโยบายมุ่งช่วยเหลือผู้ส่งออก SMEs ที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่น ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงให้ผู้ส่งออก SMEs ส่งออกแล้วได้เงินแน่นอน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 EXIM BANK ได้ออกโปรโมชั่นพิเศษ “สินเชื่อส่งออกทวีค่า” ลดดอกเบี้ยสินเชื่อเหลือ 3.99% แคมเปญคุ้มครองการไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนทางการเงินของ EXIM BANK เพิ่มสูงขึ้น แต่คุณภาพสินเชื่อยังอยู่ในระดับดี อัตราส่วนสินเชื่อด้วยคุณภาพของธนาคาร (NPLs Ratio) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 คงที่ในระดับร้อยละ 5.11 คิดเป็นจำนวน 3,744 ล้านบาท มีเงินสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 6,160 ล้านบาท เป็นสำรองหนี้พียงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 3,084 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินสำรองที่กันไว้แล้วต่อสำรองพียงกันร้อยละ 199.74 ทำให้ธนาคารยังคงดำรงฐานะทางการเงินที่มั่นคง

ในเดือนมิถุนายน 2559 EXIM BANK เริ่มปรับบทบาทใหม่ โดยไม่แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ ชูจุดขายบริการที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ และเติมเต็มช่องว่างทางการเงินในระบบ ด้วยการออกบริการประกันการส่งออกรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “ประกันส่งออกทันที SMEs (Instant SMEs Export Insurance)” ซึ่งสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการสมัครและอนุมัติกรมธรรม์ ขยายผ่านช่องทางความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์และหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ลูกค้าประกันการส่งออกของ EXIM BANK มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนรายมากขึ้น และคาดว่าจะเห็นผลในไตรมาส 3-4 ของปีนี้ ทั้งนี้ ประกันการส่งออกของ EXIM BANK ทำให้เกิดปริมาณธุรกิจส่งออกและลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 รวม 27,763 ล้านบาท โดย 5,160 ล้านบาทเป็นธุรกิจส่งออกของ SMEs หรือร้อยละ 18.58 ของธุรกิจรับประกันรวม ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในตลาดการค้าทั่วโลก อย่างไรก็ตาม คาดว่าปริมาณธุรกิจส่งออกและลงทุนจะทยอยเพิ่มสูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย 70,000 ล้านบาทที่ตั้งไว้ เนื่องจากลูกค้าหลักของธนาคารจะได้รับคำสั่งซื้อและส่งออกลดในไตรมาสที่ 3-4

ด้านสินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ EXIM BANK สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในภาวะค่าเงินบาทแข็งและการค้าในตลาดหลักยังหดตัว โดยเฉพาะในตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 อย่างต่อเนื่องตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา และมีกำลังซื้อตลอดจนความต้องการสินค้าและบริการของไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบัน EXIM BANK มีวงเงินอนุมัติสะสมของสินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศรวม 50,499 ล้านบาท เป็นวงเงินอนุมัติเพิ่มเติมในปีเท่ากับ 3,243 ล้านบาท ขณะที่เงินให้สินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 เท่ากับ 31,102 ล้านบาท ทั้งนี้ EXIM BANK มีแผนจะเปิดสำนักงานตัวแทนในเมียนมาภายในปีนี้ และมีกำหนดทยอยเปิดสำนักงานตัวแทนใน สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนามภายใน 1-2 ปีข้างหน้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนของไทยใน CLMV

“ในครึ่งหลังของปี 2559 EXIM BANK จะเดินหน้าผลักดันการสร้างทีมไทยแลนด์ โดยจับมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำภาคเอกชนไทยบุกตลาดการค้าการลงทุนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะตลาด New Frontiers ที่ยังไม่คุ้นเคยในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศกับไทย แต่มีความต้องการสินค้าและบริการของไทยอยู่มาก EXIM BANK พร้อมทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการเงินของรัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยให้การค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศขยายตัวได้” นายพิศิษฐ์กล่าว

10 สิงหาคม 2559

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร